

สรุปการหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย ระหว่างข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมหารือข้อราชการ มท.	รมว.มท. แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมหารือข้อราชการ ประจำวัน พุธที่สิบตีทุกสัปดาห์ เป็นวันพุธ เวลา ๐๙.๓๐ น. เนื่องจากวันพุธที่สิบตีและวันศุกร์สำรองไว้สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ/ตรวจเยี่ยมจังหวัด	
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการในความรับผิดชอบของ มท.	<p>อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอภิรักษ์ จันทรังษี) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมวิทยุและโทรทัศน์ และกรมประชาสัมพันธ์ยินดีให้การสนับสนุน/เชื่อมโยงกับทางจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีภัยพิบัติเพื่อนำเสนอสภาพปัญหาและแนวทางที่จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด โดยขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประสานการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงาน/โครงการตามนโยบายของ มท. - แผนการตรวจเยี่ยม/ตรวจราชการ ในพื้นที่ของ มท. <p>รมว.มท. ขอความร่วมมือในการจัดทำสื่อบริการ หักข้อ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาขยะ การปลูกฝังจิตสำนึก การรักษาวินัยในการทิ้งขยะของชุมชน - ปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นภัยที่มาจาก การติดยาเสพติด - คำนิยม ๑๒ ประการ <p>โดยมอบให้ ผู้ช่วยปมท. (นายสฤกษ์ วิฑูรย์ และนายสยาม ศิริมงคล) ประสาน รอง ปมท. (ม) เตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการของ มท. ที่จะนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์</p> <p>ปมท. เสนอแนะการนำเสนอข่าวภาคค่ำ การใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ตัววิ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ ๘ วาระมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมและของขวัญปีใหม่ ของ มท.</p> <p>อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการทำสื่อบริการและสปอร์ตในภารกิจของ มท. และขอเรียนเชิญออกรายการกรมประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลา ๒๐.๓๐ น. เพื่อนำเสนอของขวัญปีใหม่ ของ มท. ที่มอบให้แก่ประชาชน</p>	ผู้ช่วยปมท. (ทั้ง ๒ ท่าน)
การติดตามงานในความรับผิดชอบของ กทม. - การพัฒนาการใช้จักรยานใน กทม. ตามโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์	<p>รมว.มท. ได้แจ้งที่ประชุม ความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ (ระยะ ๘ กิโลเมตร) ต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสั่งการดังนี้</p> <p>๑. กำหนดการและการเชิญผู้เข้าร่วมเปิดตัวโครงการฯ ให้ กทม. พิจารณาทำหนังสือเรียนเชิญอย่างเป็นทางการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นรม. (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน 	กทม.

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(Bike Lane)	<p>- รอง นรม. (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)</p> <p>- ครม.ทั้งชุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ</p> <p>- สำหรับผู้นำเหล่าทัพ ให้ประสานขอรายชื่อจาก พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี</p> <p>เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรง</p> <p>โดยกำหนดวันเปิดตัวโครงการฯ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเริ่มพิธีเปิดประมาณ ๐๗.๐๐ น. เส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน ๘ กิโลเมตร และ ๑๒ เส้นทาง</p> <p>- การแต่งกายผู้เข้าร่วม เสื้อยืดสีเหลือง</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาจอดรถทับเส้นทางจักรยาน</p> <p>ให้ประสานแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดข้างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓. ค่ากล่าวรายงาน</p> <p>ค่ากล่าวรายงาน ของ ผู้ว่า กทม. ขอให้สั้น กระชับและกล่าวแนะนำให้ครบเส้นทางจักรยานเปิดโครงการ (๘ กิโลเมตร) และ ๑๒ เส้นทางในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน</p> <p>๔. การจัดขบวนจักรยาน</p> <p>- เสนอให้จัดขบวน V.I.P. ควรขี่ในเส้นทางจักรยาน (Bike Lane) เท่านั้น เพื่อสื่อถึงการใช้เส้นทางจักรยาน สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม ควรให้มีการปิดถนนนอก Bike Lane เพื่อร่วมกิจกรรม</p> <p>- ขอให้เชิญกองกำกับการตำรวจนครบาลมาหารือในรายละเอียด และแจ้งขอความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง</p> <p>๕. การจัดพื้นที่โดยรอบบริเวณเปิดตัวกิจกรรม</p> <p>จัดจุดถ่ายภาพ เตรียมนิทรรศการ สถานที่นั่งและจุดให้บริการรถจักรยานสำหรับแขก V.I.P. ที่เข้าร่วม ดังนี้</p> <p><u>กำหนดจุดถ่ายภาพ</u> ให้กำหนดจุดถ่ายภาพสำหรับสื่อมวลชนให้ชัดเจน</p> <p><u>จุดนิทรรศการ</u> แสดงเส้นทางรถจักรยาน ของ กทม. รวมพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าการดำเนินงาน และภาพการแก้ไขพื้นที่ เลนจักรยาน ฯลฯ</p> <p><u>พื้นที่รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม</u></p> <p>- ที่นั่งสำหรับแขก V.I.P.</p> <p>- จัดเตรียมจักรยานและจุดให้ยืมหมวกจักรยาน สำหรับผู้เข้าร่วม</p> <p>เปิดตัวโครงการอย่างต่ำ ๗๐ ท่าน</p> <p>๖. การประชาสัมพันธ์</p> <p>เลขานุการ รมว.มท. (พล.ต.ต.ธารา ปุณศรี) เสนอให้ กทม. พิจารณาเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะออกรายการเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายการเดินหน้าประเทศไทย</p> <p>ปมท. เสนอให้ กทม. ทำการประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>เช่น สามารถใช้เส้นทางได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การจัดทำแผนจอตลอดจรรย์ยาน เป็นต้น</p> <p>รมว.มท. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทาง มท. ชี้แจงไปยังจังหวัดเพื่อขยายผลการขับเคลื่อนการใช้จรรย์ยานและปรับพื้นที่ถนน เพิ่มเลนจรรย์ยานในจังหวัด (โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว) - ประสานขอรับการสนับสนุนจากธนาคาร หน่วยงานเอกชนเป็นเจ้าภาพสนับสนุนจรรย์ยานและจุดจอตลอดจรรย์ยาน เพื่อให้บริการเช่าจรรย์ยานให้นักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ - ให้ กทม. เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำสนามกีฬา รวมถึงงบประมาณ 	<p>กทม. จังหวัด</p>
<p>- การดูแลความสะอาดในพื้นที่กทม.</p>	<p>การรณรงค์ การปลูกฝังจิตสำนึก และการรักษาวินัยในการทิ้งขยะของชุมชน</p> <p>รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. (นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง) รายงานผลการดำเนินการของ กทม. ตามนโยบายของรัฐบาลว่า ได้มีการดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นจิตสำนึกสร้างวินัยการไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยยกตัวอย่าง การจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” การประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มี ๑๔ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดขยะขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนทุกสังกัดใน กทม. สถาบันศึกษา ชุมชน ศาสนาสถาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ คาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของ กทม. เช่น วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สปอร์ต ฯลฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และการรักษาวินัยการทิ้งขยะ</p> <p>การบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>รอง ผอ.สำนักเทศกิจ (นายโสภณ โพธิสพ) ได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตทุกเขต ตั้งจุดจับ/ปรับ ซึ่งเป็นจุดเปรียบเทียบปรับ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานของเขตเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>รมว.มท. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้พิจารณาการจัดเก็บขยะ และสร้างกระแสวินัยการทิ้งขยะ - ให้ดูแลความสะอาด ลดปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลองเขต กทม. และการกำจัดผักตบชวาเขตจังหวัด 	<p>กทม. จังหวัด</p>
<p>ตลาดชุมชน</p>	<p>รมว.มท. ได้แจ้งแนวทางการจัดตลาดชุมชนภายในจังหวัด โดยให้ใช้พื้นที่ร่วมกับตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จัด ซึ่งอาจขยายจัดต่ออีก ๑ วัน ไม่ต้องไปหาสถานที่ใหม่จังหวัดใดที่ติดทะเล ทำประมง ก็ให้พิจารณาจัดทำตลาดปลา เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ รวมถึงให้สนับสนุนการเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรหลักในจังหวัด เช่น กล้วยไม้ เป็นต้น ให้สนับสนุนเป็นสินค้าส่งออก</p>	<p>พช. จังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ในอาเซียน</p> <p>อพช. ชี้แจงการดำเนินการที่ผ่านมาได้สำรวจแล้ว มีการดำเนินงานแล้ว ๕๕ จังหวัด ซึ่งเดิมมีการดำเนินการ ในลักษณะบูรณาการทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเสนอให้นำสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมในวันเดียวกัน ขยายขอบเขตสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่อาจจำกัดและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ร้านค้ารายย่อย</p> <p>ปมท. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม การสนับสนุนส่งออกกล้วยไม้ มีจังหวัดที่มีผู้ประกอบการดำเนินการอยู่แล้ว เช่น จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งขอสำรวจข้อมูลการดำเนินการภาคเอกชนและประสาน ผวจ. ในรายละเอียดอีกครั้ง</p>	
<p>การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ มท.</p>	<p>รมว.มท. ให้พิจารณาดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยให้ มท. กำหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์ดำเนินงานในทุกกระดับตั้งแต่กระทรวง กรม จังหวัด</p> <p>ปมท. ชี้แจงรายละเอียดที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มี รอง ปมท.(บ) (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี) เป็นผู้ดำเนินการ - การขับเคลื่อนไปยังจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปปช. ปปท. หรือหน่วยที่เกี่ยวกับภาคเอกชน มี รอง ปมท.(ถ) (นายจรินทร์ จักกะพาก) รับผิดชอบดำเนินการ - การขับเคลื่อนระดับกรม เช่น สธ. ทด. ได้มีการบูรณาการกับ ปปช. หน่วยอื่น ทั้งนี้ ระดับจังหวัด รองปมท.(ถ) นำตัวชี้วัดของ ปปช. ไปดำเนินการทุกจังหวัด ในส่วนของ สธ. นำไปดำเนินการกับ อปท. <p>รมว.มท. สั่งการเพิ่มเติม ขอให้สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการของ มท. ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเตรียมดำเนินการระยะต่อไป</p>	<p>รอง ปมท.(ถ)</p> <p>รอง ปมท.(บ)</p> <p>ศปท./</p> <p>สป.มท.</p> <p>(กพร.)</p> <p>สธ. ทด.</p>
<p>โครงการของขวัญปีใหม่ ของ มท. ที่มอบให้แก่ประชาชน</p>	<p>รมว.มท. ได้เน้นย้ำกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. เร่งดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้เสนอเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศูนย์ดำรงธรรมนำสุข แก่ทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง ขอให้ดำเนินการ <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้บริการศูนย์ดำรงธรรมบริการ ๒๔ ชั่วโมง ๒) ให้พยายามแก้ไขปัญหาแก่ผู้ยื่นเรื่องให้ได้ ๓) หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ต้อง สามารถเป็นหน่วยเชื่อมโยงไปหน่วยงานอื่นให้ได้ ให้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม 	<p>ทุกกรม/</p> <p>รัฐวิสาหกิจ</p> <p>ในสังกัด มท.</p> <p>และจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๒. ท้องถิ่นโปร่งใส จัดสรรงบประมาณใหม่ ทัวถึงเป็นธรรม</p> <p>๓. อยู่ชยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดภัยต้นแบบ</p> <p>๔. ติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน</p> <p>๕. OTOP ทัวไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยายตลาดสู่อาเซียน</p> <p>๖. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้</p> <p>๗. สำนักงานที่ดินทัวไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ</p> <p>๘. ๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนาทัวไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน</p> <p>๙. มอบความสุขทัวไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน</p> <p>๑๐. รวมพลคนกู้ชีพ กู้ภัย คนไทยมีความสุข</p> <p>๑๑. คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข</p> <p>๑๒. ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว</p> <p>๑๓. สว่างไสวทัวไทย จ่ายไฟทุกครัวเรือน</p> <p>๑๔. LED สว่างไสว รับปีใหม่ มหานคร</p> <p>๑๕. ประปาสร้างสุข ทุกคนมีน้ำใช้</p> <p>๑๖. ประปาทันใจ คนไทยมีสุข</p> <p>๑๗. ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาด ปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทัววัน</p>	
<p>การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ.</p>	<p>ปมท. ให้ สก. ทำตารางสรุปชี้แจงความคืบหน้าการโอนเงินงบประมาณของสก. และนำเรียน รมว.มท. เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการให้สนับสนุนพร้อมทั้งรายงานผลการโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๘,๕๐๐ ล้านบาท ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องต่อเนื่อง</p> <p>ร.อสถ. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) ชี้แจงความคืบหน้าการจัดสรรเงินได้แก่</p> <p><u>เงินอุดหนุนทัวไป ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘</u></p> <p>วงเงินรวม ๑๘๙,๐๕๑.๐๖ ล้านบาท มี ๒ ส่วน แบ่งเป็นกลุ่มตามวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินงาน ๒ กลุ่ม ดังนี้</p> <p>๑) กลุ่มที่ ๑ เงินอุดหนุนทัวไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ขณะนี้คลังจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒,๗๖๕.๕๑ ล้านบาท</p> <p>๒) กลุ่มที่ ๒ เงินอุดหนุนทัวไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ ขณะนี้คลังจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๕,๑๑๑.๑๒ ล้านบาท</p> <p><u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๙ รายการ วงเงินรวม ๒๕,๕๘๗.๑๙๐๑ ล้านบาท</u></p> <p>ในปี ๒๕๕๘ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยเน้นการจัดสรรให้กระจายกัน</p>	<p>สก.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>อย่างทั่วถึง โดยเน้นสนับสนุนการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และการจัดการหาน้ำสะอาดให้อุปโภคและบริโภค ประเด็นสำคัญ คือ มีการพิจารณาโครงการทั้งหมดที่มีความพร้อมจะดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำโครงการทั้งหมดลงเว็บไซต์ของกรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปตรวจดูได้ และได้สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดลงเว็บไซต์ของจังหวัดเพื่อความโปร่งใส</p> <p><u>ความคืบหน้าของการจัดสรรเงินอุดหนุน</u></p> <p>ในไตรมาสแรกจะมีเม็ดเงินลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการกระจายความเจริญลงไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำ</p> <p>หากมีการโอนงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นเพิ่ม ๓,๗๐๐ ล้านบาท จะทำให้เป้าหมายการใช้งบประมาณบรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑ คือ ร้อยละ ๓๒</p> <p><u>การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</u> จำนวน ๘,๕๐๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการโอนให้ท้องถิ่นหมดแล้ว อปท. ต้องส่งโครงการมาให้จังหวัดพิจารณา หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็จะอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้ โดยจะติดตามและเร่งรัดการดำเนินการเพื่อเป็นการกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ</p> <p>รมว.มท. ให้ข้อสั่งเกตเพิ่มเติมการใช้งบประมาณฯ เกี่ยวกับการจัดสรรเป็นงบลงทุน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หากการใช้งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๗ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำนวนเงิน ๑๘,๕๐๐ ล้านบาทจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณด้วย</p> <p>รมช.มท. ขอให้ สส. สืบสวนตามงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๗ มีการค้างท่ออยู่ที่ท้องถิ่นจังหวัด หรือ ผวจ. หรือไม่ โดยขอให้เร่งรัดการโอนจัดสรรเพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและให้ถึงมือประชาชนด้วย</p> <p>ปมท. นำเสนอเรื่องการกำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนเรื่องที่ดิน และงบประมาณ โดยได้อนุมัติ ๓๗๒ ล้านบาทเศษ เป็นเรื่องการก่อสร้างถนน การว่าจ้างขนขยะ ขณะนี้ได้ประมูลแล้ว จากราคากลาง ๓๗๑ ล้านบาท ซึ่งได้ต่อราคาตกลงเป็น ๔.๓ ล้านบาท และกรมควบคุมมลพิษ ได้โอนงบฯ ให้ สป.มท. เบิกจ่ายแทนในพื้นที่ ๖ จังหวัด เนื่องจากติดปัญหา มท. ไม่มีหน่วยทางเทคนิคโดยตรง จึงได้หารือและสรุปให้โอนงบประมาณไปยังจังหวัดที่ดำเนินการโดยตรง โดยให้ ทส.จว. ดำเนินการ</p>	<p>กรม/ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ไม่ต้องผ่าน สป.มท.</p> <p>รมว.มท. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ส่วนราชการ ทำเรื่องชี้แจงเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ไม่เป็นตามแผนการใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ ๑ - ให้เน้นย้ำส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 	
<p>การติดตามงานตามนโยบายคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.)</p>	<p>รมว.มท. ขอให้เน้นย้ำจังหวัด เร่งรัดดำเนินการตามนโยบาย คสช. ซึ่งเกี่ยวกับ มท. ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓. การจัดระเบียบสังคม บ่อนการพนัน ๔. ค่าครองชีพ ๕. การค้ามนุษย์ ปัญหาขอทาน และผู้หลบหนีเข้าเมือง ๖. การร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมาร้องทุกข์ที่ คสช. ขอให้ มท. พิจารณาแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ขอให้ ผวจ. แก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ได้ หากมีอุปสรรคการดำเนินงานให้รายงานมายัง มท. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารแก้ไขต่อไป (ยกกรณีตัวอย่างที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เป็นรายจังหวัด) ๗. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมูลนิธิ อาสาภัยในพื้นที่ โดยขอให้ ผวจ. ร่วมกับตำรวจแก้ไขปัญหา ในส่วน กทม. มอบให้ กทม. และ เลขาฯ รมว.มท. (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี) ดำเนินการ เน้นย้ำการเผยแพร่ภาพควรให้ความเคารพกับผู้เสียชีวิต โดยขอให้มีการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ และในการปฏิบัติจริงต้องมีระเบียบปฏิบัติธรรมเนียมที่เหมือนกัน มีขั้นตอน และรักษาหลักฐานให้ตำรวจดำเนินการ อปภ. ได้ชี้แจงมีการดำเนินงานรวมพลคนกู้ชีพ กู้ภัย ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีการอบรมในเชิงสร้างสรรค์ และวางระบบ ข้อตกลงกติการ่วมกัน และจะขอเรียนเชิญ รมว.มท. ร่วมงาน ๘. การบริการประชาชน หน่วยงานอื่นๆ ได้กล่าวชมเชย ผวจ. โดยช่วงปีใหม่อยากให้มีการบริการประชาชนที่แปลกใหม่ หรือที่ทำอยู่แล้ว ขอให้ดำเนินการควบคู่ไปกับศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ ผลการดำเนินมาตรการช่วยเหลือชาวนา และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อปค. ได้ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือชาวนาเรื่องข้าว มีการลงทะเบียน ๓.๗ ล้านราย ดำเนินการจ่ายไปแล้ว ๒.๗ ล้านราย คิดเป็นร้อยละ ๗๓ 	<p>จังหวัด</p> <p>อปภ.</p> <p>อปค.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>คาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับเรื่องการทุจริตไม่มีปัญหาอุปสรรค และไม่มีการรายงานการทุจริต</p> <p>โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับหนังสือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ซึ่งได้ตั้งเป้าหมาย ๘.๕ แสนราย มาขึ้นทะเบียน ๔.๑ แสนราย เริ่มจ่ายไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งมีการจ่ายชดเชยไปแล้ว ๕,๐๐๐ กว่าราย และมีคณะกรรมการตรวจทะเบียนก่อนสาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เรงปิดบัญชีก่อน ดังนั้นกรมการปกครองจึงได้สั่งการให้นายอำเภอดำเนินการคล้ายกับเรื่องข้าว โดยให้เชิญ ธกส. กับ กษ. มาประชุม คณะกรรมการระดับอำเภอ ในการรับรองสิทธิพร้อมกัน</p>	
<p>การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดภาคใต้</p>	<p>อปท. แจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการพื้นที่จังหวัดพังงา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยช่วงเช้าเป็นการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขอเรียนเชิญ รมว.มท. เป็นประธาน และช่วงบ่ายเป็นกำหนดการ นรม. ลงพื้นที่ พิธีรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี (สินามิ)</p> <p>ผวจ.พังงา (นายประยูร รัตนเสนีย์) ขอเรียนเชิญ รมว.มท. ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ช่วงกลางวันไปเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่ โดยมี ผวจ. แลกอันดามันเข้าร่วม</p> <p>ปมท. เสนอให้เดินทางเข้าวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางเครื่องบิน โดยดำเนินการนัดหมาย ผวจ. ๑๔ จังหวัดภาคใต้แล้ว หากมีข้อสั่งการไปยัง ผวจ. สามารถดำเนินการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) จากจังหวัดพังงาไปทั่วประเทศ</p> <p>รมว.มท. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแก้ปัญหาเรื่องข้าว เป็นนโยบายของรัฐบาลมอบหมายฝ่ายเศรษฐกิจดำเนินการ โดยให้ มท. ดำเนินการ ผ่าน ปค. ในการจัดระบบการดำเนินงานตามเป้าหมาย และขอฝากดำเนินการเรื่องยางด้วย - การค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาขยะ ให้ทำสรุปให้ รมว.มท. ประชุมมอบนโยบายแก่ ผวจ. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) - การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่ประเทศไทยถูกจัดระดับ ๓ จะมีปัญหาในการช่วยเหลือทางการเงิน การจะปลดได้ ต้องแก้ไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยทางประเทศมาเลเซียถูกจัดอันดับด้วยเนื่องจากเหยื่อได้อ้างว่าถูกนำพาจากภาคเหนือของไทยและส่งไปขายที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในกระบวนการปล่อยผ่านด่าน จึงให้กำชับ ผวจ. ตรวจสอบข่าวภายในจังหวัดว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 	<p>ปท.</p> <p>ปค.</p> <p>สป.มท. (สนผ.)</p> <p>ปค. จังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ค้ามนุษย์และยาเสพติด และให้ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด</p> <p>ทั้งนี้ ปัญหาการค้ามนุษย์ ให้รวมถึงปัญหาขบวนการ และแรงงานทาส โดยเฉพาะในเรื่องประมง ขอให้ พวจ. ประสานตำรวจ กระทรวงแรงงาน ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ และตรวจสอบควบคุมเรือประมงในพื้นที่ จำนวนลูกเรือที่ได้ออกจากฝั่งและจำนวนลูกเรือที่กลับเข้าฝั่งว่า ตรงกันหรือไม่</p> <p>ปัญหาขบวนการ ให้ประสานตำรวจในพื้นที่ หากเป็นไปได้ขอให้มีการตรวจจับ ดำเนินการให้ทันภายในปีใหม่</p> <p>อปค. ได้ชี้แจงอุปสรรคในการดำเนินการว่ามีการจับกุมอยู่แล้ว แต่เมื่อดำเนินเรื่องส่งให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับแจ้งว่าไม่มีงบประมาณและกระบวนการแก้ไขปัญหายังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ</p> <p>รมว. มท. ให้สรุปประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ เพื่อจะนำไปหารือกับ พม. เพื่อหาข้อยุติ เกี่ยวกับปัญหาขบวนการ แรงงานทาส ค้ามนุษย์ โดยให้ กำชับ พวจ. ดำเนินการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการด้วย</p>	<p>ปค. จังหวัด</p>